

Tin vào đ o! Tin vào Tôn giáo thánh thi n tông truy n, b ng d ng nh , ni m tin này đang b ng g t.



Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và Đức TGM Ngô Quang Kiệt.
Đức cha Laurentô Chu Văn Minh, Ad Limina 2009

Vì t bài này trong n i âu lo, khi b t ng nghe tin, ngày 22 tháng 4 năm 2010, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đ c Thánh Cha B n Đ c XVI, đã b nhi m Đ c Cha Phêrô Nguy n Văn Nh n 1, Giám M c Đà L t, Ch t ch H i Đ ng Giám M c Vi t Nam, làm Tờng Giám M c Phó v i quy n k v c a Tờng giáo ph n Hà N i Giuse Ngô Quang Kiệt 2. (Theo ngu n tin c a G. Tr n Đ c Anh, OP (Radio Vatican))

Th là m i ph ng đoán và đ n th i v v i c Đ c TGM Ngô Quang Kiệt i hay ra đi, hôm nay, đã rõ.

Lo âu! Vì, bi u t ng HY V NG và NI M TIN – ít nh t là c a ng i Công giáo -, ao c hòa nh p vào lòng dân t c, đ u tranh cho m t th ch nh b n, t do pháp tr phi C ng S n, b ng d ng nh b s p đ . Nh ng c m yêu chu ng Chân lý và tôn tr ng nhân ph m giá tr con ng i, b ng d ng, t ng ch ng nh đang b trà đ p. M c dù, chúng ta đ u bi t: Công lý s th t đang b Vi t C ng chà đ p t khi có s hi n di n c a h trên đ t n c Vi t Nam. Nh ng, nay ai chà đ p thêm?

Tin vào đ o! Tin vào Tôn giáo thánh thi n tông truy n, b ng d ng nh , ni m tin này đang b ng g t. M t Giáo h i đ n thân cho k nghèo khó, đ u tranh cho l ph i s th t, b ng d ng nh Giáo h i này đang b bàn tay thâm đ c hành quy t. Giáo h i làm g ng sáng c a Chúa, b ng nay, d ng nh đang b m t đám mây đen u ám ph trùm, đ thay vào đó thành h i "xã h i đen"?

Ni m Tin và Hy v ng vào Giám M c nào, s ti p t c tinh th n M c t nhân lành d ng c m g ng m u nh Đ c TGM Ngô Quang Kiệt? Xóa b tinh th n đ u tranh b t khu t tr c b t công, s xây d ng lên tinh th n nào và d a trên tinh th n nào? Tinh th n làm d ng c tay sai cho s gian manh x o quy t c a Vi t C ng? Hay t t ng xin x , nô l ph c Ác? Đ p đ th n

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:22

Tin Mừng đâu tranh cho Công Lý sống thật, xây dựng thế giới tin Mừng mà giáo lý là gì? Thay vào tình thế n
Hiệp thông bí quyết tình thế ích lợi và lợi, vinh thân phì da?

Số bất nghi ngờ đây là ý Chúa, hay đây là sự âm mưu thâm hiểm của những kẻ làm tay sai cho kẻ
đau? Ý Chúa thật hiền, hay đây là dã tâm ác ý của kẻ gian Vết Tin Mừng để thực thi hành?

Bất ngờ! Vì không ngờ, thế giới đen trong lòng giáo hội Công giáo vẫn còn tồn tại. Nay, vì tình
thế n Phong trào Hiệp thông của Đấng TGM Kiệt, phong trào đòi hỏi Công lý và Hòa bình, lợi ích
lợi nhân, bàn tay ma quỷ tiếp tay cho quỷ ác Công giáo sống, lợi ích có đem ra tay, tác oai tác quái.

Vì quá sự Vết Tin Mừng phải tìm "vết" tin thế chẳng sao? Và Đấng TGM Ngô Quang Kiệt là chiến sĩ
thế n cho Công giáo sống. Ngài đã bắt phải biết. Ai phải biết Ngài? Mục sư lý lòng Công giáo sống, cần "dâng
đầu" của TGM Kiệt cho nhà náo loạn mạnh, như xưa Herodias, vợ của người em ruột là
Philippus, xin đầu của thánh Gioan tin hô, dâng cho vua Herodes Antipas để làm thái hoàng
hôn? (Marcô 6, 17-29). Vậy thế hỏi: Ai trong hàng ngũ Giáo Hội Vết Tin Mừng nam xin "đầu" Đấng TGM
Kiệt "dâng" cho Vết Tin Mừng? Và ai là Herodias?

Con người có nhu cầu cái đau khổ. Nhưng cái khổ mà bất chính người và bất thân phận biết, thì sự
đau khổ tâm hồn sự khó lành khổ, mà còn mất ăn mất ngủ. Cái khổ thêm nữa, là bất oan ức, mà
phải nhận không nói ra. Làm thế mà lợi bất phận biết.

Khi Đấng Giêsu bắt phải biết, Ngài quá đau khổ mà phải than oán rằng, khổ cho người! Thà
người để sống sinh ra thì hơn. Đấy, là Đấng toàn năng, còn phải thất bại như người lợi nguy hiểm rồi
thế, phải sống chỉ là con người. Đó là nỗi khổ tâm, sự đau xót mà mai của những người bất chính
anh em bất hôn phận biết, "xin đầu" để hưởng vinh. Còn đâu nữa tình thế n Hiệp thông đoàn kết
trong tình con cái của Chúa mất nhà? Có khác gì kẻ hèn hạ, sống trên sự đau khổ xói mòn máu
của người anh em.

Chẳng lẽ, những ai đến thân hy sinh cho lợi phải, phải bất trở ngại phải. Còn những ai tiếp tay làm
đầu ác, thì để thực phải thế n? Công giáo sống chẳng trở ngại giá trị quái đản ma quái này. Nhưng giáo
hội thánh thì n?! Chẳng những, Giáo hội cũng chẳng trở ngại học thuyết giá trị phi nhân bất này
sao? Thế sao làm chẳng nhận cho sự thật, nói lợi phải lợi bất trở ngại phải? Chẳng có ma quỷ mà có
dã tâm đó.

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:22

Sự truyền chuyển Đức TGM Kiệt, qua thông báo ngày 22/04/2010 gây ra bí ẩn lớn cho Giáo hội Việt Nam. Có lẽ, đây cũng là ý muốn Thiên Chúa chăng? Nhưng, cũng có thể như những bí ẩn này, mà chúng ta đừng quên bí ẩn đó là kẻ thù và ai là người anh em mình. Ai là kẻ gieo rắc lòng và ai là "lúa tốt". Ai là kẻ phớt lờ tay cho sự gian ác. Ai là tông phạm và ai là những Chiên Sứ Hòa bình chân chính đích thực.

Tuy nhiên, rõ ràng, chúng ta cũng có thể đặt ra câu hỏi, ai là nhân nhân trong việc bí ẩn này? Tin vào sự quan phòng của Chúa? Đây là thánh ý Chúa?

Đúng trọng "Bí ẩn của Đức TGM Ngô Quang Kiệt", chúng tôi nhớ về sự kiện Đức cha Hoàng Y Nguyễn Văn Thuận. Cách đây 35 năm, vào ngày 25/04/1975, Đức giáo Hoàng Phaolô VI, ký tông thư bí ẩn Đức cha Phanxicô Xavê Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám Mục phó TGM Sài Gòn, với quy định về hi vọng của Vadesitana.

Ngày 12/05/1975, trọng sự kiện diễn ra ở Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Henri Lemaître và Đức TGM Nguyễn Văn Bình, Ngài tuyên bố nhóm linh mục cấp tiến Tòa TGM Sài Gòn. Nhóm linh mục cấp tiến kéo đến bí ẩn tình và nhóm về phía tiến bộ của tòa TGM và căng thẳng với người: "Đức cha Henri Lemaître áp đặt Nguyễn Văn Thuận làm phó TGM Sài Gòn". Đức cha làm nhiệm vụ Đức Tổng Bình, Ngài phải nay đây mai đó, tránh sự phá hoại của nhóm cấp tiến.

"Theo tài liệu của Hà Thiên Thu, nhóm Linh mục này gồm có: Nguyễn Quang Lãm, Võ Đình Bích, Thanh Lăng, Trọng Bá Cường, Trần Việt Thắng, Nguyễn Văn Trinh, Phan Khắc Tiến, và Hoàng Kim."

Ngày 27/06/1975, lúc 14 giờ Ngài được giới thiệu ban quân quản Sài Gòn Gia đình mới lên dinh Đức cha. Tháp tùng Ngài có cha Trần Du và cha Nguyễn Quang Thuận (Nha Trang). Họ cũng mời nhóm Linh mục cấp tiến gồm: Lm Thanh Lăng (Đinh Xuân Nguyên), Lm Nguyễn Huy Lành O.P, dàn dựng hoạt động của Đức cha Nguyễn Văn Thuận. Lúc 19 giờ cùng ngày, "Chánh án" Cao Đăng Chiếm tuyên bố "bùng nổ" ngài ra khỏi tòa TGM Sài Gòn.

Nhưng thay vì buổi Ngài trở về Phan Thiết, thì vào ngày 15 Đức cha Miền Bắc Xúc Lên Trần (15/8/75) Ban Quân Quản Tp. Sài Gòn đã bắt và giam Ngài luôn cho mãi đến ngày 23/11/1988, nghĩa là sau hơn 13 năm tù đầy mới được thả do.

Thật mỉa mai! Đây là ý Chúa hay đây là ý nhóm "Linh mục cấp tiến"? Ngay cả việc tiến bộ của thánh, có mặt tiến bộ, nhóm Linh Mục cấp tiến cũng không chấp thuận. Thế thì làm gì mà có việc, tay sai Công giáo sẵn, mưu mô bang giao với Tòa thánh?!

Nhóm "Công giáo tiến bộ" ở Sài Gòn, gồm những Linh Mục hiện diện ra mặt: Lm Thanh Lăng,

Tác Giả: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:22

Lm Phan Khắc T, Lm Huỳnh Công Minh, đã nhiều lần nói chuyện với các bạn về tình hình ở đây.

Không lập bang giao với Tòa thánh, nhóm tay sai linh mục quốc doanh mới có dịp „ra tay“ cho ! Họ chọn ng mu n hình thành „Giáo hội tự trị“, do chính họ, nhưng phần lớn làm tay sai cho sác, đi u khi n. Nếu bang giao với Tòa Thánh, thì chọn ng nh chính nh ng thành phần „nhóm quốc doanh này“ tự chọn tay mình sao?

Kết luận:

Qua sự kiện TGM Ngô Quang Kiệt, ngày 22/04/2010, chúng ta có vài nhận định sau: Trong lòng giáo Hội Công Giáo Việt nam, vẫn còn những thế lực đen, làm tay sai cho chế độ gian ác. Những phần lớn này, sẵn sàng „dâng đũa“ ng cho anh em để tìm hạnh phúc. Họ là những phần lớn khá hiếm có.

Biểu tượng ng ngu n Hy vọng đ ng nh đang bị đánh phá, để thay thế vào đó, xây dựng hình ảnh làm tay sai tông phạm, phạm từng thế lực tà thần ma quỷ. Thế lực đen này, đã và đang len lỏi vào lòng Giáo Hội và đang tha hồ ra tay ác quái.

Việt Nam, đang hình thành "giáo hội tự trị", do những thành phần thân Cộng lãnh đạo.

Linh mục trẻ 37 tuổi, Jerzy Popieluszko, phó xứ Stanislas, vào trung tuần hàng 6 năm nay (2010), sẵn lòng phong Chân phước Á thánh tử đạo. Ngài tử đạo vì đức tin, vì tự do, vì nhân quyền và vì ái quốc. Ngài là gương anh dũng can đảm đấu tranh cho Công lý và sự thật, không những riêng cho nước Ba lan, mà cho cho Giáo Hội hoàn vũ nữa, và đức biết cho Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Vậy, xóa bỏ biểu tượng ng đấu tranh cho công Lý, đ n thân cho sự thật, giáo Hội Việt nam và đ t nước Việt nam sẽ đi về đâu? Nếu không tôn trọng và trân quý những giá trị chân chính x ng đáng này, thì chúng ta đi tìm giá trị nào? Nếu những giá trị lành mạnh tốt lành không được bảo vệ và phần đ u, thì ệ ng giáo hội Việt Nam khó mà làm cho Hy vọng, Công Lý và tình bác ái đ y lòng nhân tử đạo.

Hình ảnh mới của nhân lành cam đ m sẽ tiêu tan. Vậy, rao giảng tin mừng sẽ là gì? Chọn ng nh

rao gi ng s gi d i, hèn nhất, ph n b i, ph c tùng s ác chăng?

Chúng tôi tha thi t kêu g i quý anh ch em tín h u, hãy t trung thành c ng trì d n thân cho Công lý, cho s th t và cho l ph i, b t ch p hàng rào ngăn c n, r i Chúa s ban s c m nh và s khôn ngoan thêm!? Hãy nói th t làm th t và luôn bi t c y trông vào Thiên Chúa và đ ng s ai! Cây ngay không s ch t đ ng!

Đ t n c Vi t Nam có đ c TGM Ngô Quang Kiệt, cũng là d u hi u, dân t c s không th và cũng s không bao gi b di t vong. V y, ph i y m tr và b o v nh ng ti ng nói Công lý chánh tr c này!

Hãy ti p t c làm ch ng nhân cho s th t và t tin v ng m nh vào Thiên Chúa! Hãy luôn kiên trì đ ng v l ph i và s th t! Đ ng v nh ng kh i ng i có lòng thi n ngay!

Công lý, ni m tin ai? Không l Công lý đã b vùi d p b i chính ng i anh em con cái c a Chúa? Giu-đa, k ph n b i, ng i là ai? Bao nhiêu câu h i đ c đ t ra. R i th i gian s tr l i!

L i trắng tr i c a cha Jerzy Popieluszko sau đây đáng cho chúng ta ghi nh và suy nghĩ: "B n ph n ng i Công giáo là đ ng v phía Chân Lý, dù ph i tr giá đ t!"

(Đ c Qu c, th ba, ngày 27/24/2010, l kính thánh Phêrô Canisius)